



ที่ พล ๐๐๒๓.๓/ว ๓๕๐๙

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด
แทนตำแหน่งที่ว่าง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๓๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเป็น
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดพิษณุโลกได้มีประกาศลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ประกาศการคัดเลือก
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผู้บริหารท้องถิ่นมีรายชื่อในประกาศดังกล่าวปิดประกาศฯ ไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานหรือที่ทำการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นที่มีรายชื่อในประกาศฯ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยสมัครด้วยตนเอง
ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๖
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ นั้น

จังหวัดพิษณุโลกมีผู้บริหารท้องถิ่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีประจำจังหวัดครบตามจำนวนที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอแจ้งประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายธชัย จิตรวิเศษ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก



ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด
แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่จังหวัดพิษณุโลกได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด โดยขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นที่มีรายชื่อ
ในประกาศฯ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด โดยสมัคร
ด้วยตนเอง ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๒
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความ
ในข้อ ๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยไม่ต้องดำเนินการคัดเลือก
ได้แก่ นายนพคุณ แฉมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรณชัย จิตรวิเศษ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก